



ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอตส์) เพื่อใช้ในโครงการตำรวจตรวจรักรัก (จัดซื้อน้ำยาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเชื้ออื่นทางเพศสัมพันธ์) รายการ น้ำยาตรวจการติดเชื้อเอตส์และอื่นๆ รวมจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอตส์) เพื่อใช้ในโครงการตำรวจตรวจรักรัก(จัดซื้อน้ำยาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเชื้ออื่นทางเพศสัมพันธ์) รายการ น้ำยาตรวจการติดเชื้อเอตส์ และอื่นๆ รวมจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. น้ำยาตรวจการติดเชื้อเอตส์ จำนวน ๑,๑๐๐ เทสต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนชนิดบี จำนวน ๘๐๐ เทสต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๗๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. น้ำยาตรวจภูมิต้านทานป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนชนิดบี จำนวน ๗๐๐ เทสต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนชนิดซี จำนวน ๖๐๐ เทสต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

/๕. น้ำยาตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส...

๕. นำยาตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส จำนวน ๘๐๐ เทสต์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี



(เกษม รัตนสุมาวงศ์)

รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)